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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่หนึ่ง   ประจ าปีพุทธศักราช  2564 

วันพุธท่ี  11 สิงหาคม  2564  เวลา  13.30  นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
**************************************** 

ผู้มาประชุม 

1.  นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2.  นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3.  นายจิรายุ  เผ่ากา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
4.  นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
5.  นายอัมรินทร์  มณีรัตน์   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
6.  นายไกรทอง  ผามั่ง   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 2 
7.  นายเฉลิมชัย  สุภาวรรณ์  ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 3 
8.  นายสะอาด  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 4 
9.  นายกิฒฒิชัย  อิ่นสุวรรณ  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 5 
10. นายอ านาจ  ทาจินา   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 6 
11. นางทานตะวัน แสนพิช   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 7 
12. ว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอพาน   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
13. นายทัศพงษ์  สุวรรณมงคล  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอพาน  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
14. นายอนุชา  ยอดเชียงค า  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
15. นายชาญชัย  แสนรัตน์  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
16. นายอนุภาส  ปฏิเสน   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกต้ังท่ี 3 
17. นายสรายุธ  ฟูวงศ์   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
18. นายสมัคร  กันจีนะ   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
19. นางรัชนีกร  วงษา   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกต้ังท่ี 1 
20. นายจรัญ  สิทธิวงค์   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกต้ังท่ี 2 
21. นายบุญตัน  เสนค า   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
22. นายเกษม  หาญกล้า  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
23. นายวราวุฒ ิ  ไชยวงค์   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงของ  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
24. นายสุวิน  เครื่องสีมา  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงแสน  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
25. นายอนุรักษ ์ ทองเสรี   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงแสน  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
26. นายณรงค์  ธีรวุฒิโรจน ์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกต้ังท่ี 1 
27. นายธรณินทร์ เบ็ญชา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกต้ังท่ี 2 
28. นายนิคม  ยะป๊อก   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอพญาเม็งราย เขตเลือกต้ังท่ี 1 
29. นางนิตยา  ยาละ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเวียงแก่น  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
30. นายฑราวุธ  กันทะเขียว  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอขุนตาล  เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
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31. นายจิรากร  แก้วเข่ือน  ส.อบจ.ชร. อ าเภอแม่ลาว  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
32. นายปภาน   นัยต๊ิบ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
33. นายสมเกียรติ กันธิพันธ ์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอดอยหลวง  เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
34. นายชัยวัฒน ์ อุดขา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอป่าแดด  เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
   

ผู้ลาประชุม 
1. นายเสน่ห์  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
2. ส.ต.ต.ชมชาติ  กัปปะหะ  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกต้ังท่ี 3  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2. นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3. นางทรงศร ี  คมข า   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
4. นายสมนึก  ใจจักร์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
5. นายจิราวุฒิ  แก้วเข่ือน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
6. นางอัญญลักษณ์ กายาไชย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
7. นายกฤศ  โพธสุธน   ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
8. นายเทอดเกียรติ สุกใส   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
9. นายบุญสม  ฤกษ์อุดม  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 
10. นายเกียรติคุณ จันแก่น   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
11. นายสมศักดิ์          ไชยชมภู   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
12. นางราตรี  ธงศรี   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
13. นางอ าพร  เรือนทราย  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี    
14. นางบุญญาพร นาคนิล   หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
15. นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16. นางสาวสุพิน สมบูรณ์ชัย  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
17. นางสาวนิโลบล ชาติเงิน   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม 
18. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  ผู้อ านวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19. ดร.ศราวุธ  สุตะวงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียน อบจ. เชียงราย   
20. นายไพรัช  โจลัตสาห์กุล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
21. นางสาวธนัชญา ใจแปง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
22. นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
23. นางจิตรา    กาวี   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
24. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
25. นางปัทมา  สมประสงค์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม 
26. นางสาวศิริพร สุขสวัสด์ิ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง   
      หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ 
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27. นายกัมพล  ค าเคน   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
28. นายณรงค์ศักดิ์ ขันทะ   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
29. นางสาวจุฬาลักษณ์   ณ เชียงตุง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
30. นางสาวกัญญาณัฐ ไชยลังกา  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
31. นายประสิทธิ์ เด่นศิริโยธา  นิติกรช านาญการ  
32. นางสาวเสาวนีย์ ปินค า   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
33. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
34. นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสด์ิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
35. นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
36. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
37. นางสาวเจนจิรา ท้าวแก่นจันทร์  เจ้าหน้าท่ี อบจ. เชียงราย 
38. นายฉัตรชัย  อภิสุนทรกุล  ประชาชน 
39. นางสาววราภรณ์ พรมตัน   ประชาชน 
40. นางพรพิมล  สุภาวรรณ์  ประชาชน 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมครับ เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป

เทียน  บูชาพระรัตนตรัยครับ และเปิดการประชุมเป็นอันดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้นับองค์ประชุมครบองค์ประชุม ก่อนจะด าเนินการตามวาระ       
ขอเชิญเลขานุการสภา ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
   

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เชียงราย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช  2564 
ด้วยประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ลงวันท่ี  22 กรกฎาคม 2564 ได้ก าหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 
45 วัน นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พุทธศักราช  2540  และ
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศนัดประชุม  
 

/สภาองค์การ… 



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

-4- 
 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช  2564 ในวันท่ี 11 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศให้
ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม  พุทธศักราช 2564 ลงช่ือ นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2564  ณ วันท่ี 30  กรกฎาคม พุทธศักราช  2564  และฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 12    
พ.ศ. 2564  ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พุทธศักราช  2564  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
                               สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปีพุทธศักราช 2564  

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสะอาด ปัญญาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย อ าเภอเมือง เขต 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอรายงานผลการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ีสาม ประจ าปีพุทธศักราช 
2564 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564  ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคราวดังกล่าวแล้ว จึงได้น าเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
          ขอบคุณครับ ท่านสะอาด ปัญญาดี รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม ประจ าปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564  มี 28 หน้า 
กรุณาได้ตรวจสอบด้วยว่ามีข้อความใดไม่ถูกต้อง  ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง  ขอเชิญครับ 

ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยนะครับ  มีสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม ประจ าปีพุทธศักราช  2564  เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564  โปรด     
ยกมือขึ้น เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย         
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ีสาม ประจ าปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ    30     เสียง   งดออกเสียง    4  เสียง 
 
 
 
 

 
/ระเบียบวาระท่ี  3… 
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ระเบียบวาระที่  3  ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
         ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหาร

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
    1.1. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป        
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีสถานะการเงิน ดังนี ้         
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 88999919100.39 บาท     
  1.1.2 เงินสะสม จ านวน 1947494159500.60 บาท     
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 23199299599.42 บาท    
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 8 โครงการ 
รวม 396889264.08 บาท        
  1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั จ านวน 26 โครงการ        
รวม 4895979319.10 บาท  

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 80,848,035.72 บาท      
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

              2.1 รายรับจริง จ านวน 1910591619909.42 บาท ประกอบด้วย    
                    หมวดภาษีอากร     จ านวน       4694319586.71  บาท 
                    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน         890229343.41  บาท 
                    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน         892229820.34 บาท 
                    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน                       0.00  บาท 
                    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน         199909823.00 บาท 
                    หมวดรายได้จากทุน    จ านวน            5339650.00 บาท     
                    หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน     62792699285.96 บาท 

          หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จ านวน     41296919400.00 บาท 
   2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 22,812,886.40 บาท 
 
 
 
 

/2.3 รายจ่ายจริง… 
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2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 85891809533.64 บาท ประกอบด้วย    
 

 
 
 
 
 
 

      
2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 23,362,156.40 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 0.00 บาท 
2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายรับ ประมาณการ ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง  
   หมวดภาษีอากร 45,000,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,500,000.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,005,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 400,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน 100,000.00 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 5390059000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   หมวดภาษีจัดสรร 617,500,000.00 
   รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 617,500,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 138,189,300.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 138,189,300.00 
รวม 808,694,300.00 

 
 
 
 
 
 

/รายจ่าย … 

งบกลาง 
งบบุคลากร 

จ านวน     
จ านวน 

7897299039.32 
169,187,158.98 

บาท 
บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 534,795,105.34 บาท 
งบลงทุน จ านวน 69,304,652.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน จ านวน 5,864,600.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 299,978.00 บาท 
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รายจ่าย ประมาณการ ปี 2565 
จ่ายจากงบประมาณ  
   งบกลาง 132,216,301.00 
   งบบุคลากร 229,551,110.00 
   งบด าเนินงาน 306,058,239.00 
   งบลงทุน 130,379,330.00 
   งบเงินอุดหนุน 10,489,320.00 
   งบรายจ่ายอื่น 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 808,694,300.00 
 
 

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2) 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

รายรับ ประมาณการ ปี 2565 
หมวดรายได้  
     ค่าบริการสถานีขนส่ง 516,000.00 
     ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 120,000.00 
     ดอกเบ้ีย  
              ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,000.00 
     ดอกเบ้ีย 0.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ด 10,000.00 
     เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป            2,760,980.00 

รวมรายรับ           3,408,980.00 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

รายจ่าย ประมาณการ ปี 2565 
   งบกลาง 31,300.00 
   งบบุคลากร 701,280.00 
   งบด าเนินงาน 2,676,400.00 
   งบลงทุน 0.00 
   งบเงินอุดหนุน 0.00 
   งบรายจ่ายอื่น 0.00 

รวมรายจ่าย 3,408,980.00 
 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาค่ะ 

 

/นายสุธีระพงษ…์ 
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นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พุทธศักราช 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชิญท่านบุญตัน ครับ 

นายบุญตัน  เสนค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม     

นายบุญตัน เสนค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเทิง เขต 1 ครับ ผมขอช่ืนชมท่านนายก
อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ท่ีท่านได้จัดงบประมาณโครงการหลายโครงการท่ีน ามาสู่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทุกๆ
อ าเภอและขอให้ก าลังใจท่าน  ทุกวันนี้งานของท่านนะครับ ทีมงานไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการท่านก็ลงพื้นท่ีทุกๆ
อ าเภอท่ีราษฎรเดือดร้อน ผมขอให้ทีมงานของท่านนายกจงท างานต่อไปด้วยความสัตย์จริงนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ท่านบุญตัน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านปภาน ครับ 

นายปภาน  นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและท่าน

พี่น้องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่านครับ ผมนายปภาน นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง วันนี้เห็นท่านนายกแถลงข้อบัญญัติประจ าป ีพุทธศักราช 2565 นะครับ 
ซึ่งการบริหารงานในช่วงภาวะนี้ ต้องขอช่ืนชมท่ีอาจจะต้องบริหารงบประมาณภายใต้สถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วยเรื่อง
ของโรคระบาด ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีบริหารงบประมาณท่ีรู้สึกว่าจะต้องใช้จ่ายไปในเรื่องของแก้ไขปัญหาโรคโควิด 
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหรือไม่ก็งบประมาณท่ีลดน้อยลงของจังหวัดเชียงราย ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ก็ขอให้ก าลังใจท่านนะครับ บริหารงบประมาณท่ีลดน้อยลงให้มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าต่อ
พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย เป็นเช่นนี้ต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  ท่านปภาน นัยต๊ิบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือ

แสดงความคิดเห็นอีก ผมก็ขอด าเนินการต่อไปเลยนะครับ  เนื่องจากว่าญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย     
เราจะพิจารณาสามวาระประกอบด้วย 

วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
 วาระท่ี  2  แปรญัตติ 
 วาระท่ี  3  ลงมติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การพิจารณาจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  ผมก็จะด าเนินการพิจารณาทีละวาระนะครับ 
       วาระท่ี  1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พุทธศักราช 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือข้ึนครับ    
 

/มีสมาชิก… 
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มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบรับหลักการ แห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ      30     เสียง        งดออกเสียง     4     เสียง 
       ก่อนเข้าสู่การพิจารณา วาระท่ี 2 การแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย       
ขอเชิญท่านเลขาสภาช้ีแจงข้อระเบียบครับ  

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ 103  

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภทคือ  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน     
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า  3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  

ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภา
ท้องถิ่น  ดังนี้   
  1.  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  3.  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  4. คณะกรรมการอื่น ๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
 ในวันนี้สภาจะด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีคือ 
            1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงมติรับหลักการแล้ว  โดยละเอียดภายในก าหนดเวลา
ท่ีสภาก าหนด  ตามข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 
2547 
  2. จัดท ารายงานและบันทึกความเห็น และร่วมประชุมเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจง     
ข้อสงสัย รายงานและบันทึกความเห็นท่ียื่นต่อประธานสภา ตามข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 
  3. พิจารณาเฉพาะข้อความท่ีได้มีมติไปแล้ว แต่ขัดแย้งหรือบกพร่อง ในสาระส าคัญ ข้อ 51     
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านเลขาได้ช้ีแจงระเบียบ ว่าคณะกรรมการแต่ละคณะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน 

แต่ไม่เกิน  7  คน  ผมจึงอยากขอมติท่ีประชุมว่าเห็นสมควรก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565  มีจ านวนกี่คนครับ ขอเชิญสมาชิกครับ 

 
 
 

/นายชาญชัย… 
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นายชาญชัย  แสนรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ กระผมนายชาญชัย  แสนรัตน์ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่สาย เขต 2 ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 7  คน  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรอง คือ 
1. นายไกรทอง  ผามั่ง 

 2. นายฑราวุธ   กันทะเขียว 
มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้  เห็นชอบให้จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มี 7 คน ต่อไปจะด าเนินเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ขอเชิญท่านเลขาสภาช้ีแจงข้อระเบียบครับ  

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือบุคคลท่ี  ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  การเสนอช่ือให้เสนอได้โดย
ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่ง ข้อ 12 
ก าหนดว่าวิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนท่ีหนึ่งก่อน แล้วจงึเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใด ล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีพึงมี  

ฉะนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พุทธศักราช 2565 จะด าเนินการเลือกทีละคน จนกว่าจะครบตามจ านวน คือเลือกคนท่ีหนึ่งก่อน      
แล้วจึงเลือกคนถัดไปจนครบตามจ านวน ท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีมติคือ จ านวน 7 คน  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านเลขาได้ช้ีแจงระเบียบ   ต่อไปจะด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ  เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  เชิญท่านสมเกียรติ ครับ 

นายสมเกียรติ กันธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ  กระผมสมเกียรติ กันธิพันธ์ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอดอยหลวง  เขต 1 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 1 คือว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอพาน เขต 1  

 
 
 

/นายสุธีระพงษ…์ 
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นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 
1. นางนิตยา  ยาละ 

 2. นายธรณินทร์ เบ็ญชา 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้        

ว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอพาน เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 1 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2  เชิญท่านจรัญครับ 

นายจรัญ  สิทธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ กระผมนายจรัญ  สิทธิวงค์ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเวียงป่าเป้า เขต 2 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2 คือนายบุญตัน  เสนค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย อ าเภอเทิง เขต 1 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 
1. นายสุวิน เครื่องสีมา 

 2. นายอ านาจ  ทาจินา 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้                     

นายบุญตัน  เสนค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอ เทิง เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 3 เชิญท่านธรณินทร์ครับ 

นายธรณินทร์ เบ็ญชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ  กระผมนายธรณินทร์ เบ็ญชา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขต 2 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ             
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนท่ี 3  คือนายนิคม  ยะป๊อก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย อ าเภอพญาเม็งราย เขต 1  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 
1.  นายวราวุฒิ ไชยวงค์ 

 2.  นายบุญตัน  เสนค า 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้       

นายนิคม  ยะป๊อก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอพญาเม็งราย เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 3 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือ   
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 4  ครับ เชิญท่านปภานครับ 

 
/นายปภาน… 
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นายปภาน  นัยต๊ิบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ  กระผมนายปภาน  นัยต๊ิบ   สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 4  คือนายจิรากร  แก้วเข่ือน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย อ าเภอแม่ลาว  เขต  1  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองคือ 
1. นายชัยวัฒน์  อุดขา 

 2. นายอนุภาส  ปฏิเสน 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้     

นายจิรากร  แก้วเข่ือน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่ลาว เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 4 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 5 เชิญท่านทานตะวัน ครับ 

นางทานตะวัน  แสนพิช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ ดิฉันนางทานตะวัน  แสนพิช  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง  เขต 7  ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 5 คือนายสรายุทธ ฟูวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  อ าเภอแม่สรวย เขต 1 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองคือ 
1. นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล 

 2. นายปภาน  นัยต๊ิบ 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้     

นายสรายุทธ ฟูวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่สรวย เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 5 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 6 เชิญท่านวราวุฒิ ครับ 

นายวราวุฒิ  ไชยวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ กระผมนายวราวุฒิ  ไชยวงค์  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงของ  เขต 2  ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 6 คือนายอ านาจ  ทาจินา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง  เขต 6 

 
 
 
 

/นายสุธีระพงษ…์ 
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นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองคือ 
1. นายสะอาด ปัญญาดี 

 2. นายอนุรักษ์  ทองเสรี 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้                   

นายอ านาจ  ทาจินา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง เขต 6 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 6  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนท่ี 7  เชิญท่านอนุชา ครับ 

 

นายอนุชา   ยอดเชียงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ  กระผมนายอนุชา  ยอดเชียงค า  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่สาย  เขต 1 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 7 คือ นายอนุรักษ์   ทองเสรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย อ าเภอเชียงแสน  เขต  2 ครับ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองคือ 
1. ว่าท่ี ร.ต. ปภาวิน  ปวงใจ 

 2. นางทานตะวัน  แสนพิช 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้       

นายอนุรักษ์  ทองเสรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงแสน   เขต  2 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 7  

มติท่ีประชุมในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จ านวน  
7 คน คือ 
  1. ว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน   ปวงใจ 

2. นายบุญตัน       เสนค า 
3. นายนิคม   ยะป๊อก 
4. นายจิรากร  แก้วเข่ือน 
5. นายสรายุทธ  ฟูวงศ์ 
6. นายอ านาจ  ทาจินา 
7. นายอนุรักษ ์  ทองเสรี 

ขอเชิญท่านเลขาสภาช้ีแจงข้อระเบียบ ต่อครับ  

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พุทธศักราช  2547  ข้อ 45  

ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง    
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง 
 

/ร่างข้อบัญญัติ… 
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ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมการนับเวลาของค าว่า 24 ช่ัวโมง พิจารณาตามหลักการปฏิบัติงานจริง คือ หนึ่งวัน
จะนับได้ 8 ช่ัวโมง ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ฉะนั้น การเสนอระยะเวลาอย่างน้อยต้องใช้เวลาท้ังส้ิน 3 วัน  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านเลขาได้ช้ีแจง ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญสมาชิกครับ เชิญท่านชัยวัฒน์ครับ 

นายชัยวัฒน์  อุดขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ กระผมนายชัยวัฒน์   อุดขา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอป่าแดด เขต  1 ขอเสนอเป็นระหว่างวันท่ี 16  ถึงวันท่ี  18 สิงหาคม  
2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองคือ 

1. นายอนุชา  ยอดเชียงค า 
 2. นายจรัญ  สิทธิวงค์ 

มีผู้ใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้  เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ       
ค าแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี 16  ถึงวันท่ี 18  สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและให้สมาชิกท่ีมีความประสงค์ขอแปรญัตติ ได้ยื่นค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ต้ังแต่วันท่ี 16 ถึงวันท่ี 18  สิงหาคม 2564 ในระหว่างเวลา 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. รับค าร้องแปรญัตติได้ท่ีเลขานุการสภา โดยสามารถยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ  ได้ท่ี
ส านักงานสภา ช้ัน 2 นะครับ และผมขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระท่ี  2 และวาระท่ี 3  ของญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ท่ี 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ในวันและเวลาดังกล่าวครับ เพื่อพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ครับ ก็ขอเชิญท่านรองวสุพลท าหน้าท่ีในวาระ
ต่อไปนะครับ  

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ  การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  เชียงราย เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 
  

 
/ต้ังแต่… 
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ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไปนั้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีความจ าเป็นในการขออนุมัติการโอนลดงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 จ านวน 3 รายการ เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 7 รายการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายและเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้วการโอนงบประมาณ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ดังกล่าว เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 
2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ  

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญครับ 
ขอบคุณครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ 
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ  เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 7 รายการ ในวงเงิน
งบประมาณ  695809000.- บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ    30  เสียง    งดออกเสียง    4    เสียง 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  การอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสมและเงินสะสมขององค์การบริหาร 
                               ส่วนจังหวัดเชียงราย 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีความจ าเป็นจะต้องขอใช้จ่ายเงินลงทุน
ส ารองสะสมและเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการป้องกันและระงับโรคติดต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาหรือโควิดสิบเก้า 
ด้วยการการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม งบประมาณรวมท้ังส้ิน 7999209000.- (เจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
โดยเป็นเงินทุนส ารองสะสม จ านวน 28,000,000.-บาท และเงินสะสม จ านวน 5199209000.- บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการใช้จ่ายเงินลงทุนส ารองสะสมและเงินสะสมท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายทุกท่านได้รับแล้วนั้น ท้ังนี้การใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสมและเงินสะสมดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสมและเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงินและการฝากเงิน 
 
 
 

/การเก็บรักษา… 
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การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 
พุทธศักราช 2561 ข้อ 87 ( 2) และข้อ 89 (1) จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย         
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติ

ใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสมและเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชิญครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินทุน

ส ารองสะสมและเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือข้ึนครับ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  
โปรดยกมือข้ึนครับ เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้ เห็นชอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสมและเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”  ในวงเงิน 79,920,000.-บาท (-เจ็ดสิบเก้าล้านเก้า
แสนสองหมื่นบาทถ้วน-) โดยเป็นเงินทุนส ารองสะสม จ านวน 28,000,000.-บาท และเงินสะสม จ านวน 
5199209000.- บาท 

 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  29   เสียง    งดออกเสียง     5     เสียง นะครับ  
ต่อไปเรียนเชิญท่านจิรายุ  เผ่ากา ด าเนินการประชุมต่อครับ 

นายจิรายุ  เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ระเบียบวาระที่  6  ญัตติ  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในต าแหน่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
                                เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วน  
                                จังหวัดเชียงราย 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายทุกท่านค่ะ ด้วยกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2564 ลงวันท่ี 5 เมษายน พุทธศักราช 2564 ข้อท่ี 3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษามี จ านวน 15 คน ประกอบด้วยคือ  

 (1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (๒) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน ๑ คน 
 (๓) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู จ านวน ๑ คน 
 (๔) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวน ๑ คน 
 (๕) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ คน 
 (๖) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ านวน ๑ คน 
 (7) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นท่ี จ านวน 2 คน 
 (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 
 (๙) ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

/เพื่อให…้ 
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เพื่อให้การสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (5) เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามความในข้อ 6 (3) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2564  

จึงเสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลือกกรรมการเป็นผู้แทน จ านวน 1 ท่าน เพื่อเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อโปรดพิจารณาค่ะ  

นายจิรายุ  เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นการเลือกกรรมการ จ านวน 1 ท่าน  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญท่านสะอาด ครับ 

นายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ  กระผมนายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง  เขต 1 ขอเสนอนายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

นายจิรายุ  เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองคือ 
1. นายสมัคร  กันจีนะ 

 2. นายณรงค์  ธีรวุฒิโรจน ์
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่านายสุธีระพงษ์   

วันไชยธนวงศ์  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

ระเบียบวาระที่  7  เร่ือง  รายงานการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัด  
                               และค่าเป้าหมายขั้นต่ า  มาตรฐานการจัดการบริการขององค์การบริหารส่วน 
                               จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ท่ีทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2540 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 พุทธศักราช 2562 มาตรา 35/5 นายกมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับข้อบัญญัตินโยบายและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองและรายงานผลจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 
 

/องค์การ… 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ  

จึงเรียนเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้ทราบโดยท่ัวกันค่ะ 

นายจิรายุ  เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สภารับทราบนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่  8  เร่ือง  อื่น ๆ    
ต่อไปเป็นวาระอื่นมีท่านใดจะเสนอบ้างครับ เชิญท่านธรณินทร์ครับ 

นายธรณินทร์  เบ็ญชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและส่วน

ราชการผู้มีเกียรติท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายธรณินทร์ เบ็ญชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขต 2 มีเรื่องเรียนต่อสภา อันดับแรกขอบพระคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร
ตลอดถึงส านักช่างท่ีกรุณาลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและให้ท าการซ่อมแซม ถนน ชร.ถ. 1-0097 นะครับ เส้นทางบ้าน
ห้วยมุจนถึงบ้านสามัคคีใหม่ แต่เดิมนั้นเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นร่องน้ าเซาะพอสมควรนะครับ ก็ได้รับการ
ซ่อมแซมแก้ไขถือว่าเป็นท่ีพอใจของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องต่อไปสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาหรือโควิดสิบเก้า ในพื้นท่ีแม่จัน แม่ฟ้าหลวงก็ค่อนข้างจะพอสมควรนะครับ ยิ่งเฉพาะพื้นท่ีของ
ท่านเลขา บ้านรุ่งเจริญ ต าบลศรีค้ า ของท่านเสน่ห์ ก็ร้อยส่ีสิบกว่าคน เกือบร้อยห้าสิบแล้วนะครับ วันนี้มีข่าว      
แต่เช้ามาก็ส่งข้อความมาให้ บ้านหมู่ 22 ต าบลแม่สลองใน บ้านแสนใจพัฒนาก็พบผู้ป่วยและในขณะเดียวกัน
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส ก็ยังมีเรื่องภัยพิบัติตามมาอีกนะครับ ฝนตกเกือบท้ังคืนนะครับ เมื่อเช้านี้ก็ท าให้
สะพาน ราวสะพานท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซ่อมท่ีบ้านสันมะเค็ดนะครับ เช่ือมกับบ้านม้งเก้าหลัง 
สะพานตัวนี้ ผมเองก็เสนอโครงการบรรจุเข้าในข้อบัญญัติปีหกห้า เพื่อจะไปขยายสะพานออกสองเมตรครับ ในส่วน
ของความเสียหาย ขณะนี้ได้รับรายงานท่ีบ้านนาโต่   หมู่ท่ี 20 ต าบลแม่สลองใน ซึ่งอยู่ติดน้ าแม่ค าก็ถูกน้ าพัดพัง 
ท าให้เสียหายอยู่หลายหลัง ส่วนหนึ่งคือบ้านหินแตก หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่สลองใน แล้วก็บ้านเทอดไทยบางส่วนได้รับ
ความเสียหาย ทางพื้นท่ีรายงานมาว่าอยากจะขอรับการสนับสนุนเรื่องของน้ าด่ืมหรือว่าเป็นอาหารเป็นข้าวกล่อง 
อยากจะขอความกรุณาจากท่านผู้บริหาร ถ้าเป็นไปได้อยากจะเรียนเชิญท่านลงพื้นท่ีนะครับ ให้ก าลังใจพี่น้อง
ชาวบ้านนะครับ ผมมีเรื่องน าเรียนเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายจิรายุ  เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่านปภาน ครับ 
 

นายปภาน  นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงรายทุกท่านนะครับ ท่านผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ วันนี้การประชุมสภาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายของเราพิจารณาเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แล้วก็ดูช่องยิ่งนะครับก็คือการจ่ายขาด 

 
 

 
/เงินสะสม… 
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เงินสะสม แล้วก็เงินทุนส ารองสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีจริงงบประมาณทุนส ารองสะสมกับ
เงินสะสม ท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติไปนะครับ เมื่อสักครู่นั้นท่ีจริงแล้วหลายท่านคิดว่า
รวมทั้งตัวกระผม ท่ีจริงเราก็เสียดายเม็ดเงินจ านวนเกือบจะร้อยล้านนะครับ หากเราน าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หรือว่าสาธารณูปโภคต่างๆ ให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
โควิดสิบเก้าหรือว่าไวรัสโคโรน่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความเป็นอยู่และอันตรายต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน
จังหวัดเชียงรายและท่ัวประเทศ จึงเป็นการสมควรท่ีท่านนายกและท่านสมาชิกสภา รวมถึงพี่น้องข้าราชการ อบจ.
เชียงรายทุกท่านครับ ท่ีเห็นพ้องท่ีจะน าเงินงบประมาณจ านวนดังกล่าวเกือบจะร้อยล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีน
ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายให้มีภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่ามีจ านวนผู้ท่ีได้รับวัคซีนได้เยอะและเพิ่มปริมาณได้มากขึ้น
กว่าจังหวัดอื่นๆ นะครับ หรือว่าเพื่อให้การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนมีความเป็นปกติสุขได้เร็วขึ้นนะครับ ซึ่งใน
สภาวะการณ์โรคระบาดในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของไวรัสโคโรนาหรือโควิดสิบเก้า ท่ีเราเผชิญสถานการณ์
ปัจจุบัน เรื่องไวรัสอื่นๆอย่างเช่นโรคท่ีมีมาช้านานนะครับ ไข้เลือดออกไข้มาลาเรียก็เป็นเรื่องท่ียังมีขึ้นในจังหวัด
เชียงราย เป็นประจ าทุกปีโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนะครับ ก็จะมีผู้ป่วยท่ีติดเช้ือไข้เลือดออกจ านวนมากนะครับ 
ซึ่งในปีนี้ต้ังแต่เดือนมกราคมจนถึงตามสถิติถึงเดือนกรกฎาคมปีสองห้าหกส่ีนี้นะครับ มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
จ านวนรวมถึงสองร้อยยี่สิบส่ีรายด้วยกันนะครับ ซึ่งเป็นสถิติท่ีดูแล้วก็คิดว่ายังเป็นตัวเลขท่ีสูง แล้วก็เป็นอันตรายต่อ
ผู้ป่วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยท่ีป่วยไข้เลือดออกจะเป็นผู้ป่วยผู้ท่ีเป็นเด็กท่ีอายุไม่มาก ซึ่งน่าเป็นห่วงนะครับ   
ซึ่งในภาวะปัจจุบันนั้น ผู้ป่วยในโลกนี้ก็จะมีภูมิคุ้มกันท่ีต่ าลงก็จะได้รับผลกระทบ เส่ียงต่อการติดเช้ือโควิคอีกด้วย 
ซึ่งในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรานะครับ ก็มีหน้าท่ี ท่ีจะต้องมาคอยดูแลแล้วก็คอยสอดส่องให้การ
สนับสนุนความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังท้องถิ่นหรือว่าคอยส่งเสริมสนับสนุน ในเรื่องของการพ่นหรือสนับสนุน
ทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เคมีต่างๆ ท่ีจะใช้ก าจัดยุงลายหรือว่ายุงชนิดต่างๆ ท่ีจะแพร่เช้ือไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้
มาลาเรีย อุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งท้องถิ่นเอง  อบต. เทศบาล สามารถท าได้คือการพ่นหมอกควันนะครับ ซึ่งในหลายๆ
อบต. นะครับ เท่าท่ีเห็นทุกวันนี้ก็มีการพ่นหมอกควันอยู่นะครับ ซึ่งก็เป็นการบรรเทาเบาบางในส่วนหนึ่งนะครับ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผมเห็นว่าน่าจะมีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือท่ีไปช่วยสนับสนุนใน
ภาวะหรือพื้นท่ีฉุกเฉินในพื้นท่ี ท่ีมีการแพร่ระบาดให้เร่งด่วนนะครับ จึงอยากจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย พิจารณาหาอุปกรณ์ไว้ส าหรับพ่นเคมีพ่นยาต่างๆ ท่ีส าหรับไว้ฆ่าเช้ือพวกไข้เลือดออกครับ หรือว่า
ก าจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะน าโรคเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยกับการช่วยเหลือนะครับ ในเรื่องของโควิดสิบเก้า ซึ่งเราก็
ทราบดีว่างบประมาณท่ีมีอยู่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีจะบริหารก็ค่อนข้างท่ีจะจ ากัดพอสมควร    
ก็อยากจะให้ท่านช่วยพิจารณาดูงบประมาณนะครับ ลดรายจ่ายงบประมาณบางตัวบางอย่างท่ีไม่จ าเป็นนะครับ
อย่างเช่น ยานพาหนะหรืออุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นเร่งด่วนนะครับ ท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายปีสองห้าหกส่ีหรือว่า
ข้อบัญญัติรายจ่ายใดๆนะครับ ท่ีดูแล้วไม่จ าเป็นเร่งด่วนอาจจะเป็นอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายท่ีซื้อรถยนต์ส าหรับกู้ภัยครับ 
ในปีงบประมาณสองห้าหกส่ี ซึ่งเห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายยังไม่ได้ท าการจัดซื้อนะครับ ก็น่าจะ
ปรับเปล่ียนมาใช้กับควบคู่กับนะครับ เครื่องพ่นละอองฝอยท่ีจะพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ ตามแบบวิศวกรรมอาจจะเป็น
ประเภทพ่น ULV ท่ีจะสามารถพ่นน้ ายาไปช่วยเหลือพื้นท่ี ท่ีมีความเส่ียงเรื่องโรคนี้ด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเฉพาะ
โรคไข้เลือดออกท่ีเครื่องท่ีจะพ่นฉีดน้ ายาเคมีเหล่านี้ครับ ซึ่งจุดคลัสเตอร์โรคโควิดสิบเก้าเหมือนท่ีเกิดขึ้นในทุกๆที่
ไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือว่าปัจจุบันนี้เรามีการจัดต้ังศูนย์ซีไอ ซึ่งรองรับผู้ป่วยสีเขียวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเช้ือท่ีไม่รุนแรงรับ
ผู้ป่วยน าเข้ามาจากพื้นท่ีเส่ียงจากกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ มีพี่น้องต่างจังหวัดพี่น้องชาวเชียงรายนะครับ  
 
 

/ท่ีหนีกลับ… 
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ท่ีหนีกลับจากท่ีท างานจากกรุงเทพ ต้องมาพักพิงท่ีบ้านนะครับ กลับมาบ้านเกิดเพื่อมารักษาตัวนะครับ ซึ่งตอนนี้
แต่ละอ าเภอก็มียอดตัวเลขท่ีสูงเป็นจ านวนมากและก็คาดว่ายังจะมีกลับมาบ้านอีกนะครับ ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายก็สามารถรับมือได้ดี ในเรื่องของการรับผู้ป่วยกลับบ้านนะครับ ซึ่งก็ได้รับความช่ืนชมและได้รับ
ค ายกย่องว่าเราสามารถท่ีจะน าลูกหลานกลับมารักษาท่ีบ้านได้นะครับ ตอนนี้ก็ส่ิงนี้จุดนี้ก็เป็นเรื่องส าคัญท่ีเราจะ
สามารถใช้อุปกรณ์การพ่นยาชะล้างเคมีเหล่านี้ก าจัดเช้ือโรคเหล่านี้นะครับ ไปช่วยในโรงพยาบาลและศูนย์พักพิง
ผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยนะครับ จึงเรียนมาให้ท่านผู้บริหารได้โปรดพิจารณาในการหาทางป้องกันนะครับ ในอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่นต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ มีไหมครับ เชิญท่านสมเกียรติ ครับ  

นายสมเกียรติ  กันธิพันธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ผมนายสมเกียรติ กันธิพันธ์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอดอยหลวง ท่านประธานครับ ผู้น าท้องท่ีท้องถิ่นในอ าเภอดอยหลวง 
กราบขอบคุณท่านนายก ท่ีท่านได้เป็นห่วงและดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องในอ าเภอดอยหลวง มา ณ โอกาสนี้ 
เนื่องจากว่าท่ีผ่านมาอ าเภอดอยหลวงประสบปัญหาภัยแล้ง ท่านได้ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับ โดยให้
ทางกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น าเครื่องสูบน้ าไปช่วยสูบน้ าให้พี่น้องชาวไร่ชาวนา จ านวนสิบส่ีวัน 
ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นระยะช่วงระยะเวลาท่ียาวนาน แต่ว่าความพึงพอใจท่ีชาวบ้านได้รับคือมันเป็นผลท าให้พี่น้องได้รับ
ว่า อบจ. ไม่ได้ทอดท้ิง เสียงตอบรับมาอย่างดีมากเลย ทางท้องท่ีท้องถิ่นกล่าวขอบคุณท่านนายกและ อบจ. เราเป็น
อย่างมากเลยและนอกจากนั้น ทางท้องท่ีท้องถิ่นและผู้น าในอ าเภอดอยหลวงก็ดีใจอีกท่ีท่านนายกได้ให้ความส าคัญ
ว่าต่อไปอ าเภอดอยหลวงจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ า ดอยหลวงดีใจ
มากเลยครับ ท้ังชาวบ้านเขาดีใจเลยมากเลยนะครับ จึงฝากขอบคุณท่านนายกและฝากขอบคุณ อบจ. มา ณ ท่ีนี้
ด้วยและขอบคุณกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีไปช่วยกันในการขนเครื่องจักรกลเหนื่อยมากเลยนะครับ 
ช่ืนชมยินดีมากเลยนะครับ อ าเภอดอยหลวงดีใจมากท่ีว่า อบจ. ไม่ได้ท้ิงอ าเภอเล็กๆ ท่ีเดือดร้อน เป็นภาพท่ีเห็นว่า
อบจ. ในยุคนี้นะครับ เป็น อบจ. ท่ีต้ังใจมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาจริงๆและชาวบ้านก็เห็นว่าท่านนายกเหน็ดเหนื่อยมาก
จริงๆทุกคนเห็นนะครับว่านายกเหนื่อยจริงๆนะครับ ว่าจะเอาเวลาไหนไปท างานทุกวันทุกวันเลยเอาเวลาไหนไป
พักผ่อน อันนี้ก็ขอช่ืนชมดีท่านนายกและก็ทีมบริหารด้วยนะครับ ก็นอกจากนั้นทาง อสม. ก็กราบขอบคุณท่านท่ีให้
การสนับสนุนเรื่องเครื่องวัดไข้นะครับ ให้ทีม อสม. ไปดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับ ทางอ าเภอดอยหลวง ก็ขอกราบ
ขอบคุณท่านนายกและทีมบริหารมา ณ ท่ีนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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เชิญท่านนิตยาครับ 
 

นางนิตยา  ยาละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานท่ีเคารพและท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร      

ทางอ าเภอเวียงแก่น ขอกราบขอบพระคุณท่านท่ีได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล รถแมคโครท่ีเข้าไปท าฝาย
หลวงตอนนี้ได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ได้รับความอนุเคราะห์ปูนซีเมนต์จากธนาคารออมสิน จ านวนหนึ่งพัน
สองร้อยลูก ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วยนะคะ คณะผู้บริหาร อบจ. เชียงราย 

 
/และขอรายงาน… 
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และขอรายงานสถานการณ์เรื่องโควิดสิบเก้า อ าเภอเวียงแก่นตอนนี้เป็นพื้นท่ีสีแดงท่ีบ้านห้วยลึก จ านวนห้ารายท่ี
ป่วยนะคะ ท่ีติดเช้ือได้มารักษาศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง ก็ได้ถูกกักตัวสามสิบสามครัวเรือน ทางเทศบาลก็ได้แจก
ถุงยังชีพหนึ่งรอบแล้ว แล้วก็จะมีบ้านห้วยแล้งสิบเจ็ดราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยท่ีได้เข้ามารักษาแล้ว แต่ตอนนี้กลุ่มเส่ียงท่ีได้
กักตัวอยู่เก้าสิบสองราย แล้วก็หมู่บ้านไทยสามัคคีได้เพิ่มมาอีกหนึ่งรายท่ีป่วย ไทยสมบูรณ์อีกห้าราย บ้านยายเหนือ
อีกสองราย แล้วก็บ้านห้วยคุอีกสองราย บ้านทรายทองอีกเก้าราย และตอนนี้พบท่ีบ้านปอกลางอีกหนึ่งรายซึ่งเป็น
นักเรียน ไปเข้าโรงเรียนกับน้องๆโรงเรียนม้ง โรงเรียนบ้านปอกลาง ตอนนี้ได้ปิดโรงเรียนไป ต้ังแต่ทรายทอง       
ปอกลาง บ้านขวากใต้ โรงเรียนได้ปิดไปท้ังเวียงแก่นวิทยาคม เพราะว่าเด็กม้งจะเข้าไปทุกโรงเรียน ก็ปิดไป
ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะ ตอนนี้ก็จะเพิ่มมาท่ีบ้านขวากเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ท่ีน าเช้ือเข้ามาก็คือเรากลับมารถ
โดยสาร ไมได้มารถโครงการของเรานะคะ มาแล้วก็ไม่ยอมรายงาน อสม. ท้ังๆ ท่ีผู้ใหญ่และนายอ าเภอประกาศ 
เป็นประกาศของอ าเภอว่าถ้ามาให้รายงานทางคณะกรรมการ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
และก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองไม่ได้ค่ะ ก็เลยท าให้การแพร่เช้ือไปในหมู่บ้าน ตอนนี้เมื่ อวานได้ประชุมร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายอ าเภอ ก็เลยประกาศขอให้เป็นมาตรการเด็ดขาดในเวียงแก่น อย่าให้แพร่ออกไปอีกนะคะ 
พยายามควบคุมการ์ดอย่าให้ตกนะคะ ตรงนี้ก็จะขอความอนุเคราะห์ท่านนายก ท่านนายอ าเภอได้ท าหนังสือมา
ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะ ขอน้ าด่ืมไปสมทบประมาณสองพันขวดเพราะกลุ่มเส่ียงเยอะ แล้วก็โดนกักตัวอยู่ท่ีใน
หมู่บ้าน ก็มีจัด อสม. อปพร. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขไปคัดกรองอยู่ตลอด พรุ่งนี้ก็ไปคัดกรองท่ีบ้านห้วยลึก ก็ขอความ
อนุเคราะห์ท่านนายกว่าตอนแรกส่งรายช่ือมาว่าจะให้ถุงยังชีพ แต่ทางส่ีต าบล ท้องถิ่นท่านนายกบอกว่าเขาแจกไป
รอบนึงแล้วกลัวว่าซ้ าซ้อนค่ะ ก็เอาหนังสือตัวอย่างของตับเต่าไปให้ดูนะคะท่านนายก ทีนี้ทางนายกเขาก็ว่าไม่
เป็นไรเด๋ียวก็จะหมดท่ีกักตัวแล้ว ตอนนี้เพิ่งได้อยู่เก้าวัน วันนี้ค่ะท่ีถูกกักตัวค่ะ ยังไงก็แล้วแต่ท่านนายกท่ีว่าจะ
อนุเคราะห์แล้วก็มีอะไรฝากไปเยี่ยมนะคะ ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายจิรายุ  เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
เชิญท่านสะอาด ครับ 
 

นายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง 
เขต 4 ผมใคร่ขอเสนอแนะในเรื่องท่ีเมื่อก่อนนี้ ซึ่งผมก็เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีผ่านมานะครับ 
พร้อมกับท่านท่ีเป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งมีประสบการณ์ท่ีดีมากแล้วก็ท่านก็มีความพร้อมท่ีจะบริหาร ซึ่งอยู่ในขณะนี้เห็น
ปัญหากันหมดแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนั้น แต่ถ้าตอนนี้ท่านมาอยู่เป็นฝ่ายบริหาร ท่านได้มอบหมายให้ผมตอนนั้น
ไปเป็นหัวหน้าคณะไปดูศึกษาดูงานท่ีต่างจังหวัด ผมได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปหาวิธีว่ามีจังหวัดหนึ่ง คือจังหวัดระยอง
นี่แหละ เมื่อก่อนเขามีรายได้แปดร้อยล้านโดยประมาณนะครับ แต่มาอีกสองปีเขาได้มีงบประมาณเข้าเป็น        
สองพันล้าน ผมก็เลยถามเขาไปว่าได้มายังไง มันถึงรวดเร็ว ฝ่ายบริหารก็ตอบว่าเขามีฝ่ายบริหารนี่แหละ ซึ่งมี
ประสบการณ์ก็เหมือนกับคณะบริหารของเรานะครับ ก็มีประสิทธิภาพผมดูแล้วก็มีประสบการณ์มากแล้วก็สละ
เวลามาท างานกันมาก แต่ท่ีจังหวัดระยองเขาบอกว่าล้อเล่ือนนะครับ ภาษีล้อเล่ือนท่ีเขาให้รถท่ีมาวิ่งในจังหวัดท่ี
เป็นทะเบียนกรุงเทพ จังหวัดท่ีใกล้เคียงให้โอนมาอยู่ในจังหวัดระยองหมด เป็นป้ายระยองหมด เงินพุ่งเลยครับ  
แล้วก็โรงแรมแล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นวิกฤต โรงแรมรายได้นี่ผมเคยเป็นคณะกรรมการไปตรวจสอบโรงแรม 
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ตอนนั้นผมอยู่ศึกษาธิการจังหวัดได้เป็นคณะกรรมการ ไม่ได้บอกเราตรงหรอกครับ อันนี้ท่านเข้ามาในช่วงนี้ก็เพราะ
อย่าหวังได้ เนื่องจากว่าการรายงานอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วครับ ผมคิดว่าฝ่ายบริหารเป็นมืออาชีพ ผมขอชมเชยครับ 
ท่านสละเวลามา ผมมาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังท างานกันอยู่ กลางคืนก็มาท างานแต่ฝ่ายของเรานี่แหละ สจ. นี่แหละ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ท่ีสนับสนุนให้ก าลังใจท่านอยู่นะครับ ฝ่ายบริหารครับ ขอเอาใจช่วย
และผมเห็นใจครับ รายได้เราเอาไปอวดชาวบ้านบอกว่ามีหนึ่งพันสองร้อยล้านโดยประมาณ แต่ตอนนี้เหลือแปด
ร้อยล้าน แต่ท่ีจริงแล้วเราไปช่ืนชมกับหนึ่งพันสองร้อยล้าน ท่ีแท้เขาเอาเงิน อสม. มาผ่านเฉยๆ สามร้อยล้าน ตอนนี้
ก็ตัดออกไปขอบคุณมากครับ เราก็เลยอาจจะเหลือเท่าเดิมนั่นแหละ แต่ผมอยากจะขอฝ่ายบริหารว่าเราจะท า
อย่างไรให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น ท่านมืออาชีพอยู่แล้ว ผมคิดว่าท่านคงจะมีความสามารถมากกว่าผมมากนะครับ 
เพราะฉะนั้นท่านเข้ามาอยู่ในระหว่างนี้ผมยอม ท่านยังท างานได้อยู่นี่แสดงว่าท่านเจอปัญหาเยอะแยะครับ          
ท้ังปัญหาภายในภายนอก ท้ังกฎระเบียบ ท้ังปรับการท างานอะไรต่างๆ ใหม่หมด พวกเราขอช่ืนชมท่าน ว่าท่านยัง
ห่วงประชาชนในเรื่องโควิด ซึ่งโควิดมันเป็นสถานการณ์ท่ีแม้แต่ระดับชาตินายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่อง
อื่นลักษณะนี้ก็หัวหมุนอยู่กับเรื่องโควิดพวกนี้แหละครับ เรื่องอื่นก็ท้ิงไปก่อนนะครับ ท่านครับต่อไปนี้ผมขอเสนอให้
ท่านนะครับ หนึ่งก็คือหาวิธียังไงให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น ถ้ามีเงินจะคิดอะไรก็ออกหมดแล้วนะครับ จัดเก็บภาษี
ล้อเล่ือนอะไรต่างๆ นี้เราปรับได้ไหมขอเขามาได้ไหม สอง เด๋ียวนี้ท่านครับ ในเมืองบ้านผมอยู่ในเมือง กลางคืนมา
ท่านไปดูไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับ วังเวงครับไม่มีรถ กลางวันก็จากติดตรงไฟแดง ตอนนี้นี่ห่างครับเขาอยู่ในบ้าน 
พอเขาอยูในบ้าน ผมอยากให้ฝ่ายบริหารคิดถึงส่งเสริมอาชีพภายใครัวเรือนเขา แล้วจะท ายังไงเอาเงินหรือว่าเอา
งบประมาณหรือว่าไปช่วยเหลือส่งเสริมให้เขาท างานอยู่แต่ในบ้าน ท่ีจริงชนบทเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับ     
แต่ในกรุงเทพเขาต้องไปซื้อข้าว แต่บ้านเรามีข้าวกิน แล้วก็ส่งเสริมปลูกผักเล้ียงสัตว์อะไรต่างๆ เขาก็อยู่ได้ ท่านครับ
ก็ให้เขาเล็กๆ น้อยๆ ท้ังแม่บ้าน ท้ังผู้สูงอายุท่ีอยู่ในบ้านให้เขาเล็กๆ น้อยๆ ขนาดเขาได้เก้าร้อยบาท เดือนละ      
หกร้อยบาท พันบาทเขามาอวดกันครับ บางคนไม่ได้ แค่นี้เขาก็ภูมิใจนะก็พอเล้ียงตัวอยู่เพราะฉะนั้นเราไปเพิ่มให้
เขาสักพันบาทสองพันบาท เขาจะภูมิใจว่าเขาเอาไปปลูกซื้อพันธุ์ไม้อะไรต่างๆ ครับ ผมขอฝากท่านด้วยว่าเราไป
ส่งเสริมรายได้เสริมอาชีพในครัวเรือนเขานะครับ ก็แล้วแต่ฝ่ายบริหารพิจารณาไปช่วยได้ครับ สุดท้ายผมขออวยพร
ให้ท่านอย่าให้ติดโรคติดต่อครับ ผมกลัวว่าท่านออกมากเกินไป ไปไหนตอนนี้เส่ียงภัยมากๆ เห็นแก่ชีวิตของสมาชิก
พวกเราด้วย ขนาดอยู่บ้านเฉยๆ ผมยังหมดไปพันสองพันนะครับ เขายังโทรมาขอสนับสนุนต้ังด่าน ลองไปถามดู 
ทุกคนท่ีนี่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหมดแล้วครับ ทุกวันขนาดอยู่บ้านเฉยๆ วันนึงไม่ต่ ากว่าพันบาท รายได้เท่าเดิมแต่
รายจ่ายขนาดนอนหลับอยู่บ้านไม่ไปไหน เข้าพรรษาบอกแล้วว่างดเหล้าเข้าพรรษา เขาก็ยังมาขอต้ังด่านนะครับ 
เราไม่ให้ก็เป็น สจ. เมื่อก่อนนี้หาเสียงว่าไง ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้จะท าตอนนี้หายหน้าไปเลย ผมบอกไม่หาย          
คุณต้องการอะไรบอกมาสิ เขาบอกต้องการเบียร์สองกล่องพันกว่าบาทครับ อสม. ต้ังด่านกับผู้ใหญ่บ้านคนท่ีไม่กิน
เหล้า ก็เอาเอ็มร้อยเขาจะเอาไว้ชูก าลัง บางคนเอาน้ าแข็ง บางคนเอาน้ าเปล่าครับ ค านึงถึงพวกเราด้วย เราอยู่บ้าน
เฉยๆ ทุกวันนี้เสียเงินครับ ขอฝากให้ตอนนี้ด้วยท่านช่วยดูแล สจ. ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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ขอบคุณท่านสะอาดครับ วันนี้เอาข้อเท็จจริงมาพูดหมดเลย มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านปภานครับ 
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นายปภาน  นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ผมปภาน นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ขออนุญาตอีกรอบครับท่านครับ ได้ยินท่านสะอาด ปัญญาดี 
พูดถึงเรื่องภาวการณ์ปัจจุบัน สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับ เรื่องเกี่ยวกับอาชีพคนท่ีเก็บตัวอยู่บ้านหรือว่าของผู้ท่ี
อยู่บ้านแล้วไม่มีงานท านะครับ หรือว่ากลุ่มอาชีพท่ีเขาท าอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไม่มีท่ีขายเลยว่าไม่ประสบ
ความส าเร็จหรือว่ายังขาดเงินทุนหรือปัจจัยอื่นๆ นะครับ ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเราพอจะเข้าถึงหรือ
พอจะให้หยิบยื่นความช่วยเหลือไปได้นะครับ อีกเรื่องนึงนะครับจังหวัดเชียงรายเราส่วนใหญ่อ าเภอรอบนอกก็จะ
เป็นอาชีพท่ีพี่น้องประกอบอยู่ก็คืออาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเหมือนปัญหาทุกครั้งหรือ
ทุกปีท่ีผ่านมานะครับ ซึ่งปีนี้ก็ฤดูฝนรู้สึกว่าจะมาตกต้องอย่างสมบูรณ์นะครับ ซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นโชคดีของท่าน
ผู้บริหารหรือว่าท่านสมาชิกสภาของเราทุกเขตนะครับ ท่ีไม่ได้รับเสียงความเดือดร้อนมากระทบเข้าหูของเรา แล้วก็
มายื่นความเดือดร้อนให้กับท่านนายกต้องไปแก้ปัญหานะครับ ซึ่งถ้าหากปีนี้เราเจอภัยแล้งอีกต้องเป็นปัญหาคูณ
สองจากไวรัสโควิดอีกแน่ๆ เลยนะครับ ก็ยังดีท่ีฝนฟ้าตกมาเติมเต็มให้ท้ังน้ าอุปโภคบริโภค น้ าประปาตอนนี้เสียง
ปัญหาความเดือดร้อนก็เงียบไป แต่ผมคิดว่าก็คงจะเงียบไปได้สักระยะหนึ่งนะครับ หลังจากฤดูฝนปัญหานี้ก็จะผุด
ขึ้นมาอีกรอบนะครับ ซึ่งก็อยากจะน าเรียนกับท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าเรื่องของปัญหาแหล่งน้ า 
เป็นเรื่องส าคัญท่ีเรายังจะต้องมีแผนงานท่ีจะปรับปรุงและมีแผนงานท่ีจะสร้างส่ิงหรือว่าให้เกิดการแก้ไขปัญหาใน
อนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาชีพนะครับ ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมท่ีเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของพี่น้องเกษตรกร
เหมือนข่าวท่ีออกทางส่ือในหลายๆส่ือนะครับ ซึ่งหลายกลุ่มหลายวิชาการบอกว่าคนไทยเราเป็นคนขี้เกียจนะครับ 
ไม่ชอบท างานหรือว่าเกษตรกรไทยเราค่อนข้างท่ีจะขี้เกียจนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าได้สัมผัสแล้วไม่เป็นความจริงครับ 
เพราะว่าจริงๆ แล้วในฤดูแล้งน้ าหลายพื้นท่ีในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ เราไม่มีน้ าท าการเกษตรนะครับ ถ้าหากว่าเรามีน้ า
ท าการเกษตรชาวบ้านทุกคนเป็นคนขยันนะครับ สามารถฟื้นฟูและสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนกับครอบครัวได้ ดังนั้นการ
พัฒนาอาชีพในส่ิงท่ีส าคัญปัจจัยหลักอันดับแรกเลยก็คือน้ า อยากจะฝากท่านประธานสภา ไปยังท่านนายกนะครับ
ว่านโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าของท่านนายกท่ีได้ต้ังใจไว้นะครับ อยากจะให้ท่านเร่งด าเนินการนะครับ
ท าแผนรองรับในปีถัดไปในปีงบประมาณถัดไปด้วยนะครับ ซึ่งในหลายๆ พื้นท่ีตอนนี้ก็ได้ท าการส ารวจเรื่องของ
แหล่งน้ า ซึ่งบางพื้นท่ีก็มีแม่น้ าสายหลัก เช่น แม่น้ าลาว แม่น้ ากก แม่น้ าโขง หรือแม่น้ าอื่นๆ แหล่งน้ าอื่น หนองน้ า
อื่นๆ ท่ีสามารถเป็นน้ าต้นทุนให้กับการเกษตรและเป็นน้ าต้นทุนให้ส าหรับท่ีเราจะท าระบบผ่านน้ าหรือว่าบริหาร
จัดการน้ าขึ้นมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับ ฝากท่านประธานสภาไปยังท่านผู้บริหารพิจารณาเรื่องแผนการจัดการ
น้ าต่อไปในอนาคตครับ ขอบคุณครับ  

นายจิรายุ  เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ขอบคุณท่านปภานครับ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกครับ 
  

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ ท่ีเราได้มีความคิดเห็นและมีการ
ด าเนินการภายใต้การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไปในทิศทางเดียวกันนะคะ เป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะมาร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาใช้งบประมาณท่ีมีอันเกิดจากภาษีของประชาชนคนเชียงราย ไปสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
อย่างคุ้มค่าและเกิดความยั่งยืนต้องกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ ท่ีนี้ด้วยนะคะ ส าหรับในส่วนของท่าน 
 

/สมาชิก… 
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สมาชิกสภาหลายๆท่าน ซึ่งเป็นตัวแทน ดิฉันคิดว่าหลายๆ ท่านก็คงจะมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมดนะคะ 
คงจะคิดเหมือนกัน วันนี้ท่านเป็นตัวแทนลุกขึ้นมาอภิปรายนะคะ ดิฉันขออนุญาตได้ตอบนะคะ ในค าเสนอแนะใน
ค าถามของหลายๆ ท่านนะคะ ส าหรับในส่วนของท่านแรกค่ะ ท่านธรณินทร์ ท่าน สจ. จากอ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
ท่านได้พูดถึงเรื่องของสะพานนั้น ดิฉันเองได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากท่านและทางพี่น้องประชาชน แล้วก็ได้ลงไปดู
พื้นท่ีด้วยตัวเองและสะพานนั้นก็ได้มีการจัดต้ังท าเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งท่านสมาชิกสภาก็ได้รับหลักการไปแล้วนะคะ ในส่วนของวาระท่ีก่อนหน้านี้นะคะ 
ขณะนี้ในส่วนของเราจะเห็นว่าปัญหาของจังหวัดเชียงรายเรา ในลักษณะของพื้นท่ีเราเป็นท้ังพื้นท่ีลุ่มแล้วก็มีพื้นท่ี 
ท่ีเป็นภูเขาสูง  ส่ิงท่ีเกิดขึ้นทุกๆ ปีของปัญหาของบ้านเรานั่นก็ถือว่ายามใดท่ีฝนตกหนัก ยามใดท่ีเกิดมรสุม อย่าง  
ณ ปัจจุบันขณะนี้ท่ีก าลังเกิดอยู่นี้ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นก็คือน้ าป่าไหลหลาก และยามใดท่ีฝนไม่ตกฝนท้ิงช่วงไปส่ิงท่ีเกิดขึ้นก็
คือเราไม่มีน้ าส าหรับการใช้ไม่ว่าจะอุปโภคบริโภคเกิดปัญหาภัยแล้งอย่างท่ีทุกท่านว่า  ปัญหาท้ังสองแบบนี้เป็น
ปัญหาซ้ าซากทุกๆปี ทุกๆปีท่ีผ่านมาเราต้องเจอนะคะ ท้ังนี้หลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะส่วนท่ีมีงบประมาณ อบจ. 
เทศบาลหรือ อบต. หรือในส่วนของภาครัฐต่างๆ การแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมาเกิดปัญหาก็แก้ไขปัญหาในจุดนั้น      
เกิดอะไรก็แก้ไขปัญหาในจุดนั้น แต่ส่ิงท่ีเรามองเห็นก็คือว่าปัญหาต่างๆแบบนั้น ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบ
ยั่งยืนด้วยการขาดการบริหารจัดการท่ีดีนั้นเอง ซึ่งส่ิงนี้ล่ะค่ะจะไม่ว่าจะหน่วยงานใด จัดท าด้วยเอกเทศท าเองเลย 
การท่ีจะแก้ไขปัญหานั้นให้ส าเร็จย่อมเป็นไปได้ยากค่ะท่าน ส่ิงหนึ่งท่ีเราต้องการวันนี้ก็คือการจับไม้จับมือร่วมกัน
การท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆท่ีเกี่ยวข้องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกรมชลประทานก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของทางเจ้าท่าก็ดีไม่ว่าจะเป็นส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต. ต้องท าไปด้วยกัน ทุกปี
ท่านจะเห็นว่า อบจ. แห่งนี้ก็ต้ังงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเทศบาลก็ต้ัง อบต. ก็ต้ัง 
ต่างคนต่างท าจนเป็นขนมครกไปหมด แต่ท้ายท่ีสุดแล้วปัญหาก็ย้อนกลับมาหาเรานะคะ อันนี้แหละคือส่ิงท่ีดี จะน า
เรียนว่าวันนี้ส่ิงท่ี อบจ. จะท าและในส่วนของนายกก็จะจับมือร่วมกันกับท่านสมาชิกสภา เราต้องท างานกันแบบ
เป็นระบบเครือข่ายท่ีดี ตัวนายกเองพยายามให้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหานะคะ อันนี้ก็จะ
ขออนุญาตได้น าเรียนทุกท่านนะคะ ส่ิงหนึ่งท่ีเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะน างบประมาณของเราท่ีมีอย่างไรท่ีเรามีอยู่จ ากัด
ของเราไปแก้ไขปัญหานะคะ ท าอย่างไรให้ลด ทดน้ าป่าไหลหลากในช่วงท่ีน้ าไหลหลาก ท าอย่างไรท่ีจะกักเก็บน้ าไว้
ใช้ยามท่ีเกิดปัญหาภาวะฝนท้ิงช่วงหรือเกิดปัญหาภัยแล้งนะคะ ส่ิงนี้ก็คือเป็นเป็นโจทย์ท่ีเราจะต้องมีการด าเนินการ
กันต่อไปนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะ ซึ่งเราเองเราก็ไม่หยุดยั้งเราก็เห็นว่าในการประชุมจ่ายขาดเงินสะสมท่ีผ่านมา 
เราก็มีการท าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบธนาคารน้ าใต้ดิน ซึ่งก็จะมีการด าเนินการในห้วงเวลาต่อไป 
ส าหรับในส่วนของท่านปภาน นัยต๊ิบ จากอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้องขอบพระคุณท่านมากนะคะ ท่ีท่านได้พูดถึงการ
น าเงินสะสมและเงินส ารองสะสมน าไปเพื่อซื้อวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคนในจังหวัดเชียงรายร่วมร้อยล้านบาท 
ท่ีเราใช้จ่ายงบประมาณไปในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โควิดนี้ เพราะเรามองกันว่าทุกชีวิตของคนเชียงราย    
มีค่าไม่ว่าคนเชียงรายนั้นจะไปอยู่ท่ีไหนแต่เขาคือคนเชียงราย วันนี้มีวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันท าให้ชีวิตของเขา
ปลอดภัยมากขึ้น และเมื่อไหร่ท่ีวัคซีนได้ครบหรือได้เกินกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประชาชนคนจังหวัดเชียงรายจะได้
กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและเราจะได้มาร่วมกันในการพัฒนาในการสร้างศักยภาพในการดูแลซึ่งกันและกันอีก
ต่อไปภายใต้เจตนารมณ์ของทุกๆท่าน รวมถึงของทีมบริหารเองก็ดีนะคะ ในการท่ีจะพัฒนาและท าให้จังหวัด
เชียงรายของเรานี้ต้องดีขึ้นไปกว่าเดิมนะคะ ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณใน
ส่วนของเงินสะสมและเงินส ารองสะสม เราน าวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายจ านวนห้าหมื่นคนและใน
ขณะเดียวกันเรามีการจัดสรรเงินงบประมาณอีกส่วนหนึ่งในการไปซื้อวัคซีน เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์  
 

/ซึ่งเป็น… 
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ซึ่งเป็นด่านหน้าและผู้ดูแลประชาชนในจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ ส าหรับนอกเหนือจากนั้นก็ในส่วนของโครงการ 
“ฮับคนเจียงฮายปิ๊กบ้าน” ท่ีท่านได้พูดไปนะคะ อย่างท่ีน าเรียนว่าคนเชียงรายไม่ว่าจะไปอยู่ท่ีไหนเขาก็คือคน
เชียงราย เขาคือลูกหลานคนเชียงรายอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวของเรา แต่เขาคือคนมีค่าของครอบครัวของเขา
นะคะ เป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่เป็นน้อง ท่ีส าคัญเขาเป็นเพื่อนร่วมจังหวัดเชียงรายของเรานะคะ เขาคือคน
ในครอบครัวจังหวัดเชียงราย เพราะฉะนั้นโครงการ “ฮับคนเจียงฮายปิ้กบ้าน” เราน าคนท่ีเป็นผู้ติดเช้ือกลับมา
รักษาตัว ในขณะเดียวกันเราก็ท าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิดสิบเก้า ไปยังบุคคลอื่นนั่นเองนะคะ เราก็
มีการท าโครงการนี้แล้วก็จะท าต่อไปนะคะโครงการนี้ ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติเห็นชอบท่านสมาชิกสภาเกือบทุกท่าน  
พอทราบเรื่องโครงการนี้ทุกท่านเห็นด้วยหมดนะคะ ในการท่ีเราจะรับคนเชียงรายของเรากลับเข้ามาอยู่ ท่ีบ้าน
นั้นเองนะคะ เข้ามารักษาตัว ในส่วนของเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกท่ีท่านได้พูดไป เกี่ยวกับการ
พิจารณาวัสดุอุปกรณ์หรือแม้กระท่ังยานพาหนะส าหรับเป็นเครื่องพ่นหรือเป็นรถพ่น ULV เพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย
แก้ไขปัญหาในเรื่องของโรคไข้เลือดออก ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นโครงการในการจัดซื้อ เมื่องบประมาณของใน
ข้อบัญญัติของปีหกส่ีนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยขับเคล่ือนส่ีล้อท่ีท่านสมาชิกสภาท่านปภาน 
นัยต๊ิบ ได้พูดไปนะคะ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราชสองห้าหกส่ี มีอยู่หนึ่งโครงการนะคะ 
ในการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยขับเคล่ือนส่ีล้อ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการด าเนินการ ซึ่งท่านได้พูดถึงว่าเราน่าจะมีการ
ปรับเปล่ียนงบประมาณในส่วนนี้นะคะ เพื่อไปจัดซื้อรถยนต์หรือว่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นถือว่า
โรคไข้เลือดออกและเป็นโรคประจ าถิ่นมีทุกปีนะคะ แล้วก็ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตก็มีจ านวนมากเลยทีเดียว
ในส่วนนี้ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะ ก็คงจะได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณแล้วก็ท าแผนเพิ่มเติม แล้วก็คงจะได้ขอ
อนุมัติในสภานี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ส าหรับในส่วนของการจัดซื้อเปล่ียนแปลงจากจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยขับเคล่ือนส่ีล้อ 
เป็นเกี่ยวกับรถยนต์ในการพ่นตัว ULV ซึ่งสามารถกระจายในส่วนของน้ ายาพ่นไปได้ในวงรัศมีท่ีกว้างประหยัดเวลา
แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยและท่ีส าคัญก็สร้างประโยชน์ในการก าจัดลูกน้ ายุงลายได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ในส่วน
ของเรื่องของท่านสมเกียรติ จากทางอ าเภอดอยหลวง ดิฉันต้องขอบคุณท่านเช่นกันนะคะ ท่านเองเป็นสมาชิกสภา
ท่ีมีความเป็นห่วงเป็นใย มีความขยันมากนะคะ ก็ภาคภูมิใจแทนพี่น้องประชาชนในเขตอ าเภอดอยหลวง ท่านใส่ใจ
ปัญหาเพราะอ าเภอดอยหลวงมีมานานแล้วค้างคามานานเหลือเกิน อ าเภอดอยหลวงเป็นอ าเภอท่ีแล้งท่ีสุดใน
จังหวัดเชียงรายของเรานะคะ ท่ีอื่นฝนตกแต่อ าเภอดอยหลวงฝนจะไม่ตกนะคะ ปัญหาของท่านก็คือไม่มีน้ า
แม้กระท่ังในเรื่องของการอุปโภคบริโภค ขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นเราได้มีการด าเนินการกันในหลายๆ เรื่องท่ี
ส าคัญค่ะ เรามองว่าปีนี้เราจะพยายามท่ีจะไปแก้ไขปัญหาท่ีอ าเภอดอยหลวงให้ได้  ในเรื่องปัญหาแหล่งน้ าถ้า
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอ าเภอดอยหลวงได้ ก็จะเป็นรูปแบบเป็นต้นแบบในการไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ าได้
อย่างอ าเภออื่นๆ อีกเช่นกัน อ าเภอดอยหลวงจะพาดกลับไปหายังอ าเภอเวียงเชียงรุ้งนะคะ แล้วก็อ าเภอเวียงชัยท่ี
เป็นพื้นท่ี ท่ีต่อเนื่องแล้วก็ใกล้เคียงกันติดๆ กันนะคะ อ้อมกลับมาอีกทางนึงก็ทางอ าเภอเชียงของนั่นเองนะคะ     
ในส่วนของท่าน สจ. นิตยา เกี่ยวกับเรื่องของผู้ติดเช้ือต้องน าเรียนค่ะ ว่าในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด ณ ปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการก็ประกอบไปด้วยในส่วนของทางสาธารณสุขจังหวัด ในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของท้องท่ีแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ก็มาร่วมกันเป็นคณะกรรมการ
ในการท างาน เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของความซ้ าซ้อนในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือ ดังนั้น ในห้วงของ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะหมู่บ้านท่ีมีการแพร่ระบาดและก็มีการกักตัวนั้น ในส่วนแรกเราก็จะให้ในส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด อบต. เทศบาลและได้มีการดูแลไปก่อนนะคะ หากว่าเกินก าลังหรือ 
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เกินศักยภาพ เกินความสามารถท่ีทางท้องถิ่นเขาจะสามารถด าเนินการได้หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและด าเนินการได้  
ก็จะส่งต่อขึ้นมาน าเรียนขึ้นมายังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ก็จะมีค าส่ังการให้กับ อบจ.
เชียงรายได้ไปด าเนินการ ท้ังนี้ก็เห็นด้วยตรงท่ีว่า หนึ่ง เราจะได้ไม่น างบประมาณไปใช้จ่ายในส่วนท่ีซ้ าซ้อนและได้
น างบประมาณตรงนี้ไปใช้ในส่วนท่ีเป็นความจ าเป็นจริงๆ ของเขานั่นเอง อันนี้ก็ขออนุญาตได้น าเรียนท่านไว้นะคะ 
แต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านสามารถท่ีจะแจ้งเข้ามาพูดคุยกันได้ เพื่อเราจะได้ปรึกษาไปยังคณะกรรมการควบคุมของ
จังหวัดนั้นเองนะคะ มีส่วนของท่าน สจ. สะอาด ปัญญาดี ก็เป็นเพื่อน สจ. มาหลายสมัยนะคะ ท่านได้พูดถึงเรื่อง
ของการจัดเก็บภาษีคงหมายถึงการจัดเก็บภาษีล้อเล่ือน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้ของ อบจ. ของเรา ท้ังนี้ส่ิงท่ีตัว
ผู้บริหารเองมองวันนี้นะคะ ว่ามันเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเราเป็นผู้บริหาร เราเป็นสมาชิกสภาในรุ่นโควิด ในรุ่นท่ี
เกิดสถานการณ์ท่ีมีภาวะวิกฤตนะคะ ร้อยปีก็กลับมาเจอเรื่องนี้กันทีนึงนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการท่ีเรา
จะต้องแอคทีฟอยู่ตลอดแล้วเราก็ต้องมองวันนี้ถ้ามองในเรื่องของรายได้ ณ ปัจจุบันในการจัดเก็บภาษี ต้องยอมรับ
ไม่ว่าจะเป็นภาษีรถ ภาษีล้อเล่ือนก็จะเป็นปริมาณยังคงอยู่หรืออาจจะลดลง แต่ในส่วนของภาษีโรงแรม ภาษีท่ีพัก
ต่างๆ อันนี้ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้โรงแรมเองไม่มีผู้เข้าพักนะคะ ร้านค้าแทบจะขายของไม่ได้เลย ส่ิงท่ีส าคัญตอนนี้ 
ในส่วนท่ีตัวดิฉันเองท่ีได้มาเป็นผู้บริหาร มาเป็นนายก อบจ. เชียงรายแห่งนี้ ดิฉันมองว่าท าอย่างไรจะลดรายจ่ายท่ี
ไม่จ าเป็นต่างหากนะคะ ลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นแล้วน ารายได้ท่ีเกิดจากเงินท่ีเกิดจากการลดรายจ่ายน าไปสร้างเป็น
รายได้ น าไปสร้างการพัฒนาให้กับจังหวัดเชียงรายต่างหากล่ะคะ วันนี้นขณะเดียวกันก็พยายามท่ีจะมองว่าเรา
จะต้องไปขอรับการอุดหนุนจากในส่วนของภาครัฐหรือในส่วนของรัฐบาล ในโครงการท่ีมีความจ าเป็นท่ีมีความ
เร่งด่วนท่ีมีความเดือดร้อนต้องการใช้งบประมาณจ านวนมากๆ อันนี้เราก็จะประสานงานไปยังภาค เพื่อขอรับการ
จัดสรรหรืออุดหนุนงบประมาณมาให้เรา ส่วนงบประมาณท่ีเรามีเราก็พยายามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ี สุด            
ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆ ต้องพยายามลดลง อันนี้คือส่ิงท่ีวันนี้ตัวดิฉันเองได้มอง ซึ่งก็อย่างท่ีน าเรียน
ว่าต้ังแต่เข้ามาก็พยายามท่ีจะไปปรับลด ไปดูว่าอะไรท่ีไม่จ าเป็นเราลดส่ิงไหนท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ เราไม่ท านะคะ 
และมีทรัพย์สินอะไรท่ีเป็นของ อบจ. และสามารถไปสร้างรายได้หรือถ้าไม่สร้างรายได้แต่ไปสร้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชนเราจะท านะคะ อันนี้ก็คือพยายามอย่างท่ีท่านได้พูดเอาไว้ว่าทุกวันคิดทุกวันซ้ายก็คิดแก้ไขปัญหา ขวาก็
คิดในการพัฒนามองไปข้างหน้าจะท าอะไรต่อไปเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะ แต่ดิฉันก็ต้องขอบคุณทุกๆ ท่านมากนะคะ 
ท่านสมาชิกท่านให้ก าลังใจมาตลอดนะคะ ไปเจอท่านท่ีไหนท่านก็ทักทายแล้วก็ให้ก าลังใจแล้วก็พยายามท่ีจะเชิญ
ชวนลงพื้นท่ีกันอยู่นะคะ ก็กลัวเหมือนกันค่ะโควิดแต่ก็พยายามท่ีจะป้องกันตัวเอง เราก็จะเป็นอีกหนึ่งในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อไปด้วย อันนี้ก็ขออนุญาตน าเรียนนะคะ ในส่วนของอีกเรื่องนึงค่ะ ส าหรับท่าน สจ. สะอาด อยากจะน า
เรียนท่านสมาชิกสภาทุกๆ ท่านนะคะ ได้ทราบว่าวันนี้ส่ิงท่ีดิฉันได้คิดขึ้นมามีอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรามองว่าเชียงราย
คือเมืองเกษตรสินค้าต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นสินค้าทางการเกษตร วันนี้อยากจะจับสินค้าอะไรท่ีเป็นหลักของจังหวัด
เชียงราย เช่น เรามองว่าเชียงราย มีข้าว ข้าวแม่จัน ข้าวเหนียวเข้ียวงู ข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้า ท่ีทางอ าเภอเชียงของ 
ก าลังจะสร้างขึ้นมาช่ือข้าวปิฎก ข้าวหอมท่ีดีของป่าแดด ทุกปีจะมีผู้มารับซื้อไปตลอด ข้าวท่ีจะมีช่ือเสียงอีกท่ีนึงก็
คือทางแม่สรวย เวียงป่าเป้า เพราะท่ีนั่นคือสายน้ าแร่ เลยมองว่าจะจับงานหลักออกมาอีกหนึ่งงานก็คือว่าขายข้าว
เชียงราย ท าข้าวเชียงรายขายภายใต้แบรนด์และการพัฒนาปรับปรุงของ อบจ. เชียงราย ให้ได้นี่คือส่ิงท่ีมองเพราะ
อย่างไรก็ตามนี่คืออาชีพหลักของเรา ชา กาแฟ คือส่ิงท่ีจะท าต่อไป การขายของย่อยท่ีเรามีการอุดหนุนมีการ
สนับสนุนในการอบรมต่างๆ นับสิบปีท่ีเราอยู่กับสภาแห่งนี้มาเราก็จะเห็นโครงการต่างๆ แต่เรายังไม่เคยเห็น
ผลิตภัณฑ์อะไรท่ีเป็นของโดดเด่นแล้วขายออกไปได้ สร้างรายได้ สร้างอาชีพท่ียั่งยืนให้กับประชาชนเชียงราย ดิฉัน
ก็อยากจะน าเสนอว่าอนาคตต่อไปเราจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดเชียงรายให้ได้ ภายใต้งบประมาณท่ีมี 
 

/ในการ… 
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ในการเข้าไปสนับสนุนและพัฒนาของ อบจ. เชียงราย เราจะมาขายข้าวกันนะคะ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็น 
นิวนอร์มอลท่ีจะเกิดในกระแสหลังจากภาวะหลังจากยุคของโควิด นิวนอร์มอลคือชีวิตท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงและมี
ความเป็นอยู่แบบใหม่คนจะกลับมาอยู่บ้านมากขึ้น คนจะค้าขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปีหกห้าท่ีท่านได้รับหลักการไปแล้ว จะมีการด าเนินการในเรื่องของการจัดสอนและการจัดท า
ในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะ ในการสนับสนุนในกลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีเราจะพยายามท า ในขณะเดียวกันเรา
อบจ. เชียงราย จะต้องมาช่วยประชาชนคนเชียงรายในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์นั่นเองนะคะ ก็จะมีอีก
ต่อไปนะคะ ก็พยายามท่ีจะคิดเข้าไปเรื่อยๆ นะคะ ก็เพิ่มเติมในเรื่องของแหล่งน้ าอีกนิดนึงเพราะว่าน้ าคือชีวิต วันนี้
เรามองว่าเราจะมีการบริหารจัดการน้ า เราจะท าในเรื่องของระบบธนาคารน้ าใต้ดินแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง    
ในขณะเดียวกันเราพยายามเคลียร์เรื่องของเส้นทางน้ าแต่มีอีกเรื่องหนึ่งท่ีวันนี้ ท่านสมาชิกสภาหลายๆ ท่านได้เข้า
มาพบปะและพูดคุยกันก็คือการจัดหาเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ เพื่อท่ีจะระบายน้ าผันน้ าจากแหล่งน้ าต่างๆ ท่ีเรามี 
ไปยังเรือกสวนไร่นาพื้นท่ีทางการเกษตร ซึ่งส่ิงนี้เองนะคะ เราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการในการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้
ไปด้วยกัน หากว่าเป็นไปได้ สามารถท าได้งบประมาณรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในปีถัดไปนะคะ หรือในส่วนท่ีงบประมาณ
รายจ่ายท่ีเราจะมีขึ้นมามีเหลือจ่ายขึ้นมา เราจะมาร่วมกันในการท าในส่ิงนี้นะคะ ในการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อน าไปดูแลพี่น้องประชาชน เพราะเรามองว่าการเกษตรคือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของจังหวัดเชียงราย
นั่นเองนะคะ ส าหรับในส่วนของเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่นะคะ ในการผันน้ า ในการน าน้ าไปใช้เพื่อยังชีพและเพื่อ
การเกษตรท่ีท่ัวถึงนะคะ ส าหรับท่านสมาชิกสภาหลายๆ ท่านท่ีพูดถึงปัญหานะตอนนี้ พี่น้องประชาชนก็ขาดอาชีพ
ขาดรายได้และเราก็ยังจะต้องมีการช่วยกันในการดูแลศูนย์พักคอย ในการตรวจเรื่องของมาตรการ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค ดิฉันก็เชิญชวนทุกท่านว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของมาตรการนะคะ 
เรื่องของการป้องกัน เรื่องของไวรัสโควิค ในขณะเดียวกันก็อีกสักช่วงหนึ่งก็จะได้ประสานงานท่านนะคะ ท่าน
สมาชิกสภาในแต่ละพื้นท่ี เพราะส่ิงท่ีเราเห็นวันนี้จากโครงการ “ฮับคนเจียงฮายป๊ิกบ้าน” และสถานการณ์การแพร่
ระบาด ส่ิงหนึ่งท่ีเรามองเห็นวันนี้ก็คือว่าประเด็นในเรื่องของประชาชนในพื้นท่ี ท่ียังไม่เข้าใจในเรื่องของการดูแล
ตัวเองการแพร่ระบาด ยังขาดความรู้ความเข้าใจ อบจ. เชียงราย ก็คิดท่ีจะท าโครงการในการท าความเข้าใจในเรื่อง
ของการอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด การยอมรับผู้ท่ีติดเช้ือ การยอมรับผู้ท่ีหายจากการ   
ติดเช้ือแล้วจะกลับไปอยู่ในพื้นท่ี วันนี้เราต้องไปท าความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะ ก็คงจะมีการท าโครงการลงในพื้นท่ี
ในขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้ประชาชนคนเชียงราย มารับวัคซีนไปด้วยกัน ไม่ว่าวัคซีนยี่ห้อไหนก็ถือว่าเป็นวัคซีน   
ท่ีดีในการป้องกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ฝากท่านสมาชิกสภาทุกๆ ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้อง
ประชาชนในเขตพื้นท่ีของท่านด้วยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการเชิญชวนมาฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสิบเก้านั่นเอง 
วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะ 
 

นายจิรายุ   เผ่ากา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
กราบขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือ

ช้ีแนะอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณท่านนายก ท่านรอง
นายก ท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิก  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เจ้าหน้าท่ีทุก
ท่านและผู้เข้าร่วมประชุมท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้ และผมขอเลิกการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายครับ 
 
 

                                                        เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 

 
(นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล้ว 
 
 
  (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
                                      (นายสะอาด  ปัญญาดี) 
   
  (ลงช่ือ)     กรรมการ 
          (นายอ านาจ  ทาจินา) 
 
  (ลงช่ือ)     กรรมการ 

         (นายฑราวุธ  กันทะเขียว) 
    
  (ลงช่ือ)     กรรมการ 
         (ว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ) 
   
  (ลงช่ือ)     กรรมการ 
           (นายอนุรักษ์  ทองเสรี) 
       
  (ลงช่ือ)     กรรมการ 
                                    (นายอนุชา  ยอดเชียงค า) 
 
  (ลงช่ือ)     กรรมการ/เลขานุการ 
                                        (นายนิคม  ยะป๊อก) 
                
 
  รับรอง 
 

(ลงช่ือ)     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 (นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์) 
 



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


